

TÒA CÔNG LÝ QUỐC TẾ

Thông điệp Ridván 2024

Gửi tới toàn thể thế giới Baha'i,

Quý Bạn hữu thương yêu,

Hai trong chín năm nỗ lực đầy khó khăn đã trôi qua nhanh chóng. Các bạn hữu của Thượng Đế đã khắc cốt ghi tâm mục tiêu này. Khắp thế giới Baha'i, có sự gia tăng hiểu biết sâu sắc hơn về những điều thiết yếu để mở rộng tiến trình xây dựng cộng đồng và tạo ra sự biến cải sâu rộng trong xã hội. Nhưng mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều thấy tình trạng của thế giới trở nên ngày càng tuyệt vọng, và sự chia rẽ cũng nghiêm trọng hơn. Căng thẳng leo thang trong các xã hội và giữa các quốc gia đã tác động đến các dân tộc và vùng miền theo nhiều cách khác nhau.

Tình trạng này đòi hỏi sự phản ứng từ mọi linh hồn tận tâm. Tất cả chúng ta đều ý thức rằng cộng đồng Tối Đại Danh cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng từ những sóng gió của xã hội. Tuy nhiên, mặc dù vẫn chịu tác động bởi những khó khăn, cộng đồng không hề bị hoang mang; dù vẫn đau buồn trước những khổ đau của nhân loại, cộng đồng không hề bị tê liệt. Sự quan tâm chân thành phải thúc đẩy nỗ lực bền bỉ cho việc dựng xây các cộng đồng nơi mang đến hy vọng thay vì tuyệt vọng, thống nhất thay vì xung đột.

Đức Shoghi Effendi đã mô tả rõ ràng về cách quá trình "không ngừng tan rã trong các vấn đề của nhân loại" diễn ra cùng lúc với một tiến trình khác – tiến trình hội nhập, mà từ đó "Thuyền giải thoát nhân loại", "thiên đường tối cao" của xã hội loài người đang được dựng lên. Chúng tôi vui mừng khi thấy ở mỗi quốc gia và khu vực, những người thực sự hành động để thúc đẩy hòa bình đang bận rộn với việc dựng xây mô hình này. Chúng tôi thấy điều đó trong mỗi tâm hồn đang được nhen lên bằng tình yêu của Thượng Đế, trong mỗi gia đình mở cửa nhà mình cho những người bạn mới, trong những cộng tác viên đang dựa vào giáo lý của Đức Baha'u'llah để giải quyết một vấn đề nào đó của xã hội, trong một cộng đồng đang củng cố văn hóa tương trợ lẫn nhau, trong một khu lán giềng hay ngôi làng đang học cách khởi xướng và duy trì các hành động cần thiết cho sự tiến bộ cả về tinh thần lẫn vật chất, và trong một địa phương đang nhận được ơn phước với sự hình thành của một tân Hội đồng Tinh thần.

Các phương pháp và công cụ của Kế hoạch tạo điều kiện cho mọi linh hồn được góp phần vào những gì nhân loại cần trong thời đại này. Vượt xa việc chỉ đơn giản cung cấp giải pháp tạm thời cho các vấn đề hiện tại, việc triển khai Kế hoạch còn là phương tiện

để khởi động các quá trình mang tính xây dựng lâu dài sẽ mở ra qua nhiều thế hệ, trong mọi xã hội. Tất cả những điều này đều chỉ ra một kết luận tất yếu và cấp bách: Cần phải có sự gia tăng nhanh chóng và bền vững số lượng những người tận hiến thời gian, sức lực và sự tập trung của mình cho sự thành công của Kế hoạch này.

Ngoài nguyên lý nhân loại là một của Đức Bahá'u'lláh, liệu thế giới có thể tìm thấy ở đâu một tầm nhìn đủ rộng để thống nhất tất cả các thành phần đa dạng của nó? Ngoài việc biến tầm nhìn đó thành một nền trật tự dựa trên sự thống nhất trong đa dạng, liệu thế giới còn cách nào khác để hàn gắn những rạn nứt xã hội đã chia rẽ nó? Còn ai có thể trở thành chất men ủ cho các dân tộc trên thế giới khám phá ra một lối sống mới, một con đường dẫn tới hòa bình bền vững? Vậy hãy dang tay mời gọi tất cả mọi người vào vòng bạn hữu, vào nỗ lực chung, vào việc sẻ chia phụng sự, vào quá trình học hỏi tập thể để rồi cùng nhau tiến bộ.

Chúng tôi nhận thấy rõ có bao nhiêu sức sống và sự sinh động đang được tạo ra ở bất cứ xã hội nào khi giới trẻ nơi đó được tầm nhìn của Đức Baha'u'llah đánh thức và trở thành những nhân vật chính của Kế hoạch. Thế nên, với sự bác ái bao la, với lòng can đảm và với sự trông cậy hoàn toàn nơi Thượng Đế, thanh niên Baha'i phải quyết tâm vươn ra các bạn đồng trang lứa của mình và mang họ vào công việc này! Ai cũng phải đứng lên, nhưng thanh niên phải sails cánh bay.

Tình trạng nguy nan của thời khắc này không thể làm lu mờ niềm vui đặc biệt đến từ phụng sự. Tiếng gọi phụng sự là lời hiệu triệu cao cả đến cho tất cả mọi người. Nó thu hút mọi tâm hồn trung tín, ngay cả những người đang nặng gánh với âu lo và trọng trách. Vì dù cho linh hồn trung tín đó bận rộn theo cách nào, ta vẫn có thể tìm thấy lòng tận tụy sâu sắc và mối lưu tâm trọn đời tới phúc lợi của người khác. Những phẩm chất như vậy đem đến sự gắn kết cho một cuộc sống với nhiều nhu cầu đa dạng. Còn khoảnh khắc ngọt ngào nhất đối với mọi tâm hồn đã được khơi sáng chính là giây phút ở bên những anh em, những chị em tinh thần, cùng nhau chăm lo cho một xã hội đang thiếu thốn nguồn dưỡng chất tâm linh.

Với trái tim chất chứa, tại nơi các Thánh Lăng, chúng tôi cảm tạ Đức Baha'u'llah vì đã nâng lên và đào luyện quý bạn hữu theo cách của Ngài, khẩn cầu Ngài ban ơn phước cho tất cả.

Tòa Công lý Quốc tế (Ấn ký)